
 

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
สมัยสามัญ  สมยัที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2566  

วันที่ 3 สงิหาคม  2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

……………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - เรื่องโครงการปลูกต้นไม้  วันท่ี  12  สิงหาคม  2566 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

-รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  (  23  มิถุนายน  2566  ) 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
   -ไม่มี- 
   .............................................................................................................................     

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   4.1  เรื่องขอรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดม 
  4.2  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2566  ครั้งท่ี  16 
   4.3 เรื่องโครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  
   งบประมาณ 2567       

.............................................................................................................................. 
   
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น  
   5.1  เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติสุข 
   หมู่ท่ี  10 -  บ้านซีจรูก  หมู่ท่ี6  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
  



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดม 
สมัยสามญั สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจ าป ี พ.ศ. 2566 

วันที่  3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสรุนิทร์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายนิราช จ านงรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม นิราช  จ านงรักษ์ 
2 นายทศ แม่นผล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม ทศ  แม่นผล  
3 นายพิทยา  ตุ้มทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  หมู่ท่ี  ๑ พิทยา  ตุ้มทอง 
4 นายเพลิน  เพชรมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  หมู่ท่ี  2 เพลิน  เพชรมาก 
5 นายอาทิตย์  ปัดภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  หมู่ท่ี  3 อาทิตย์  ปัดภัย 
6 นายสุเมธ  อนุมาลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  4 สุเมธ  อนุมาลย์ 
7 นายเสาเพ็ญ  บุญสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  6 เสาเพ็ญ  บุญสอน 
8 นายพลอย  คงบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  7 พลอย  คงบุญมี 
9 นายสิรพงศ์  หงษ์ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  8 สิรพงศ์  หงษ์ศรีจันทร์ 

10 นายสุทัศน์  พระงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  9 สุทัศน์  พระงาม 
11 นายช่ืน  ยิ่งหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  10 ช่ืน  ยิ่งหาญ 
12 นายชาคร  นันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี  12 ชาคร  นันทา 

    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม อภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ 
2 นางล้น  พิกุลทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม  ล้น  พิกุลทอง 
3 นายสิทธิชัย  สมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม สิทธิชัย  สมศรี 
4 น.ส.จงจิตต์  สุดดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม จงจิตต์  สุดดี 
5 นายสนอง  สุขอุ้ม ผู้ใหญ่บ้านภูมิคดี สนอง  สุขอุ้ม 
6 นายยาน  ปุ่มแก้ว ผู้ใหญ่บ้านซีจรูก ยาน  ปุ่มแก้ว 
7 น.ส.มยุรี  สุวรรณราช เลขานุการสภา มยุรี  สุวรรณราช 
8 น.ส.รจนา  มาลัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รจนา  มาลัย 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.00  น.  

   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดมจึงให้
    สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดมเข้าห้องประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลดม   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้เข้าประชุมครบ
    องค์ประชุมแล้วใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้เปิด
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดมต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ  เรื่องโครงการปลูกต้นไม้วันแม่  12  สิงหาคม  2566 สถานท่ีปลูก 
   บริเวณป่าโคกปะแนต ให้ทุกท่านใส่เส้ือสีฟ้าโดยพร้อมเพรียงกนั 
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการประชุม

ครั้งก่อนสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2566  เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 
2566  ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมว่ารับรองรายงานการประชุม
หรือไม่ 

ที่ประชุม -ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันท่ี  23  มิถุนายน  2566 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 -ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

   4.1  เร่ืองขอร้ือถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    ขอเรียนเชิญนายากองค์การบริการส่วนต าบลดม ได้ชี้แจง
ในที่ประชุม 
นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดมได้ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซี่งบัดนี้ได้ 
นายก อบต.ดม ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขอมติท่ีประชุมเพื่อรื้อ

ถอนอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดมเพื่อเตรียมพื้นท่ีให้ผู้รับ จ้าง
ด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายสุทัศน์  พระงาม ผมเห็นชอบให้รื้อถอนครับ 
นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอาทิตย์  ปัดภัย  ผมก็เห็นชอบให้รื้อถอนครับ เพราะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีองค์การบริการส่วนต าบลดม จะได้มีการ

ก่อสร้างอาคารที่ท าการหลังใหม่ 
นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
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นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม กระผมขอมติเห็นชอบในท่ีประชุม
ให้รื้อถอนอาคาร 
   เอนกประสงค์ โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
    
   4.2  เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ัง 
   ที่  16 เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องด้วยไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ 

จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ 
รายการ ดังนี้ 

นายนิราช  จ านงรักษ์ ประธานสภาฯ    ขอเรียนเชิญผู้บริหารองค์การบริการส่วนต าบลดม ได้ช้ีแจงใน
ที่ประชุม 
นางล้น  พิกุลทอง ขอช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมและขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเรื่อง
รองนายกอบต.ดม การโอนงบประมาณต่อไป 

เหตุผลท่ีขอโอนงบประมาณ : เนื่องด้วยไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 
รายการ ดังนี้ 

 

ท่ี โอนลด โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 376,020 บาท 
คงเหลือ จ านวน 148,020 บาท 
โอนลด จ านวน 9,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 139,020 บาท 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ เครื่องเล่ือยยนต์ชนิดโซ่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่ือยยนต์ชนิดโซ่ จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
- เครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 
วัตต์ 
- ขนาดไม่เกิน 2.0 แรงม้า 
- ความยาวบาโซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว 
- พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
- ต้ังงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ต้ังจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
(2566 – 2570) ทบทวน ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 หน้า 
328 ข้อ 1  
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนประมาณการรายจ่ายใน
หมวดงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอาทิตย์  ปัดภัย ผมเห็นชอบครับ เพราะมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการท างานขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลดม 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ หากไม่มีกระผมขอมติเห็นชอบในท่ีประชุม 
   โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
   4.3  เรื่องโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  
   งบประมาณ 2567  
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริการส่วนต าบลดม ได้ช้ีแจงในท่ีประชุม 
นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์  ด้วยกระผมได้รับแจ้งจากกรมโยธิการและผังเมืองได้แจ้งให้จัดท าโครงการเพื่อขอรับ 
นายก อบต.ดม  งบประมาณปี2567 โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม  ดังนี้  
   1.เรื่องอนุญาตให้กรมโยธาธิการและผังเมืองต าเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิ 

ทัศน์ปราสาทภูมิโปนและพื้นท่ีโดยรอบ งบ ประมาณ 113,240,000 บาท (มี 3 
กิจกรรม)   
กิจกรรมท่ี 1  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิโปน งบประมาณ 
30,050,000 บาท 

   กิจกรรมท่ี 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบปราสาทภูมิโปน และศูนย์บริการ 
   นักท่องเท่ียวงบประมาณ 29,500,000 บาท 
   กิจกรรมท่ี 3  โครงการส่งเสริมการพัฒนา 

โอนมาต้ังจ่ายใหม่ จ านวน 9,000 บาท 

 
 
2 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
ต้ังงบประมาณไว้ จ านวน 376,020 บาท 
คงเหลือ จ านวน 139,020 บาท 
โอนลด จ านวน 100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 39,020 บาท 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่ารื้อถอนอาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
รายการ ค่าจ้างเหมารื้อถอนอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.2/ว 2268 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 
โอนมาต้ังจ่ายใหม่ จ านวน 100,000 บาท 



 

 

   เส้นทงเดินเท้าและจักรยานเพื่อการเรียนรู้ 
   ประวัติศาสตร์โบราณคตีภูมิโปน งบประมาณ 53,690,000 บาท 
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2.เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาท
ภูมิโปนและพื้นท่ีโดยรอบ งบ ประมาณ 113,240,000 บาท (มี 3 กิจกรรม) ยินดีรับ
มอบโครงการตังกล่าวไปดูแลบ ารุงรักษาต่อ   
กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกได้ขอพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายทศ  แม่นผล ผมเห็นชอบครับ  เพราะเป็นส่ิงท่ีดีหากโครงการท่ีขอไปได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่ง

ท าให้ต าบลดมมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
นายอาทิตย์  ปัดภัย ผมเห็นชอบครับและขอสนับสนุนท่านสมาชิก ม.5 เป็นอย่างยิ่งครับ  
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ หากไม่มีกระผมขอมติเห็นชอบในท่ีประชุม 
   โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง เป็นเอกฉันท์         
              
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  เร่ืองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติ

สุขหมู่ที่  10 -  บ้านซีจรูก  หมู่ที่6  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริการส่วนต าบลดม ได้ช้ีแจงในท่ีประชุม 
นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ เรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติสุขหมู่ท่ี  10 -  บ้านซีจรูก  หมู่ท่ี6  ต าบลดม 
นายก อบต.ดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากจึงมีความจ าเป็นต้องขอรับ

เงินสนับสนุนจากส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น อๆีกหรือไม ่
นายชื่น  ยิ่งหาญ สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นสตึง  หมู่4 ถึง โรงเรียนศรีมงคล ว่ามีงบ 

ซ่อมแซมมั้ยครับ 
นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์ ขอให้สมาชิกท าหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลดมมาว่าถนนช ารุด เพราะอยู่ 
นายก อบต.ดม             ในช่วงรับประกันสัญญา จะได้แจ้งผุ้รับจ้างมาซ่อมแซมต่อไป 
นายสุเมธ  อนุมาลย ์ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดมได้อนุมัติติดต้ังไฟส่องสว่าง LED  

ขอขอบคุณครับ 
นายสุทัศน์  พระงาม ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดมได้อนุมัติติดต้ังไฟส่องสว่าง LED แต่ 

ขอเสนอแนะว่าให้ผู้รับจ้างแจ้งสมาชิกอบต.ด้วยเวลาไปติดต้ัง เพราะว่าติดต้ังไม่ตรงตาม
จุดความจ าเป็นเดือดร้อน 

อาทิตย์  ปัดภัย ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดมได้อนุมัติติดต้ังไฟส่องสว่าง LED และ
ขอเพิ่มเติมการติดต้ังหลอด LED เพิ่มภายในหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น อๆีกหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายนิราช  จ านงค์รักษ์  หากไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอปิดประชุมครับ 



 

 

ปิดประชุม   เวลา 12.45 น. 
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    มยุรี  สุวรรณราช    
(นางสาวมยุรี  สุวรรณราช)       ผู้จดรายงานการประชุม 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
                   นิราช  จ านงรักษ์ 
                (นายนิราช  จ านงรักษ์)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ ได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดมแล้ว  

ลงช่ือ    พิทยา  ตุ้มทอง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
          (นายพิทยา  ตุ้มทอง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี 1 

ลงช่ือ  สุเมธ  อนุมาลย์  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายสุเมธ  อนุมาลย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี 4 

ลงช่ือ  เพลิน  เพชรมาก  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
       (นายเพลิน  เพชรมาก) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดม หมู่ท่ี 2 
 


